



An Thịnh, ngày 25 tháng 5 năm 2018.

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Chương trình MTQG
xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2018

Phần thứ nhất:

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

I. Tình hình triển khai

1. Những thuận lợi, khó khăn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018:

Qua triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQG XDNTM) theo đúng hướng dẫn của các cấp và có giải pháp, bước đi phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, huy động nhiều nguồn lực đầu tư để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã (đạt 16/19 tiêu chí). Kế hoạch đến cuối năm 2018 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí và đạt chuẩn nông thôn mới. Trong quá trình thực hiện có những mặt thuận lợi và khó khăn cụ thể như sau:

*** Thuận lợi**

- Các chủ trương của Đảng và Nhà nước từ Trung ương đến địa phương từng bước đi vào lòng dân. Đặc biệt, Nghị quyết của ban chấp hành Trung ương Đảng về “Nông nghiệp, nông dân và nông thôn” đề án xây dựng nông thôn mới của Chính Phủ. Nghị quyết của các cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

- Xã có truyền thống Cách mạng, đoàn kết trong phong trào phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, phong trào huy động sức dân đóng góp để xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững.

- Được sự quan tâm của Huyện ủy - HĐND – UBND các phòng ban cấp huyện hỗ trợ.

- Nhận thức được của nhân dân về sự cần thiết tập trung phát triển sản xuất nâng cao thu nhập ngày được đổi mới mạnh dạn đầu tư cho sản xuất. Một số cơ sở vật chất trong những năm qua được tăng cường, như điện, đường, trường, trạm, hệ thống thủy lợi.

*** Khó khăn**

- Trình độ của cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới không đồng đều. Công tác xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ mới, khối lượng công việc lớn,

phải vừa làm, vừa học hỏi rút kinh nghiệm, nhất là trong vấn đề làm chủ đầu tư, vì vậy công tác chỉ đạo thực hiện trong thời gian đầu còn gặp nhiều lúng túng.

- Là một xã thuần nông chủ yếu trồng lúa, nhìn chung thu nhập của người dân còn thấp nên sự đầu tư, đóng góp còn gặp nhiều khó khăn.

2- Các hội nghị, lớp tập huấn, tuyên truyền, vận động đối với việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm:

- Nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác nông thôn mới, thông qua các lớp tập huấn, đào tạo của Tỉnh và Huyện. UBND xã đã cử cán bộ và tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ tham gia đầy đủ các buổi tập huấn.

- Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể trong hệ thống chính trị từ xã đến thôn bằng nhiều hình thức và phương pháp tuyên truyền, như thông qua hệ thống đài truyền thanh của xã, các HTX, thông qua các cuộc hội họp đã lồng ghép tuyên truyền, vận động đến tận người dân nhận thức được tầm quan trọng mục đích và ý nghĩa của việc xây dựng NTM. Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ có tính chiến lược trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, là cuộc vận động xã hội sâu sắc, lâu dài, liên tục và toàn diện về phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, sản xuất, theo 19 tiêu chí Chính phủ ban hành, phát huy vai trò chủ động của cộng đồng dân cư.

3- Kết quả triển khai thực hiện Phong trào thi đua "*Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới*"; cuộc vận động "*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*".

Phát huy những kết quả quan trọng của hai cuộc vận động "*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư*" và "*Ngày Vì người nghèo*", công tác Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua; đồng thời đảm bảo thống nhất trong công tác vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng khu dân cư phát triển.

Cuộc vận động "*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*" hướng đến việc không ngừng củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Nội dung của cuộc vận động thiết thực, toàn diện, phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và điều kiện thực tiễn của địa phương với 05 nội dung trọng tâm là: Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đùm bọc, đáp nghĩa, tương thân, tương ái; Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; Đoàn kết chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; Đoàn kết phát huy dân

chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh. Theo đó, xã căn cứ tình hình thực tế, lựa chọn các tiêu chí phù hợp, cụ thể hóa thành các nội dung để vận động nhân dân tham gia thực hiện.

III. Kết quả thực hiện

1. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Công tác lập quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới: xã đã hoàn thành xong việc lập quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới. Quy hoạch đã được UBND huyện phê duyệt. Trên cơ sở quy hoạch chung, địa phương đã khẩn trương tiến hành khảo sát lập quy hoạch chi tiết hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng và vùng sản xuất tập trung cũng như lập quy hoạch chi tiết khu trung tâm được cấp có thẩm quyền phê duyệt ...

2- Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội

Kết quả về xây dựng cơ sở hạ tầng theo các nhóm tiêu chí:

2.1. *Giao thông*: Xác định giao thông nông thôn là một tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, xã đã tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước, đặc biệt là nguồn lực trong nhân dân để xây dựng giao thông nông thôn; 5 tháng đầu năm mở thầu 02 gói thầu công trình

- Mở thầu xây dựng công trình đường trục xã đoạn từ Thanh Lâm đi Bài Thê tổng chiều dài 2.282,47 km

- Mở thầu xây dựng công trình đường trục xã đoạn từ Nghĩa trang đi Lôi Châu chiều dài 2,5 km

2.2- *Thủy lợi*: Tiêu chí số 3 về thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới (NTM) được đánh giá là một trong những tiêu chí khó, bởi nhu cầu kinh phí đầu tư quá lớn, trong khi đó nguồn lực của xã còn hạn hẹp. Để thực hiện bền vững tiêu chí này, đòi hỏi phải có lộ trình từng giai đoạn Nhà nước và nhân dân cùng làm và đích đến cuối cùng là phải phục vụ được nền sản xuất phát triển để nâng cao cuộc sống cho bà con nông dân. Đang tiến hành khởi công xây dựng mới Trạm bơm thôn Thanh Lâm.

Mặc dù hệ thống thủy lợi đã có nhiều chuyển biến, đáp ứng cơ bản được yêu cầu tưới, tiêu; song so với tiêu chí về thủy lợi trong xây dựng NTM thì chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, nhất là tỷ lệ cứng hóa kênh mương.

2.3- *Điện*: Công ty Điện lực Lương Tài phối hợp với địa phương thực hiện tiêu chí số 4 và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Số hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt 100% và hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật ngành điện.

2.4. *Trường học*: Đây là tiêu chí xã chưa đạt, đồng thời tiêu chí này được đánh giá dựa vào tỷ lệ các trường mầm non, tiểu học, THCS có cơ sở vật chất đạt chuẩn Quốc gia theo 5 tiêu chí: Tổ chức, quản lý nhà trường; Bằng nhiều nguồn

